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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 6/2567 

วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2567  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

2. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ (ท่ีปรึกษา) 

3. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

4. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

5. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

6. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

7. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

8. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

9. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล 

10. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

11. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

12. คุณสุพจน รุงเจริญ 

13. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ (ท่ีปรึกษา) 

3. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ ์

4. คุณภูวดล อางสันติกุล 

5. ดร.นีรนารถ จิณะไชย (ท่ีปรึกษา) 

6. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

7. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

8. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

9. คุณมุกดา โจวตระกูล 

10. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

11. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

12. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ (ท่ีปรึกษา) 

13. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี (นายกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยกิตติมศักดิ์) 

 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2 
 

Business Use 

สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณพรพรรณ นิติภานนท บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณนุชญาดา ศิริธนวัส เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 เนื่องจากทานประธานติดธุระดวน จึงขอให คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี ครั้งท่ี 5/2567 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   ความคืบหนาในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งท่ี 40  

ทีมวิชาการฯ ไดแจงใหกรรมการทราบวาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

- เรื่องการลงทะเบียน ขณะนี้ไดมีการปดการลงทะเบียนเปนท่ีเรียบรอยแลว จำนวนผูลงทะเบียนท้ังหมดมี 

201 ทานเปนภาคเอกชน 120 ทาน ภาครัฐจากตางประเทศ 38 ทานและภาครัฐจากประเทศไทย 43 

ทาน 

- เรื่องโรงแรม ทีมงานไดมีการประสานงานเพ่ือจัดโตะการประชุมในหองตางๆ รวมกับทางอย. เปนท่ี

เรียบรอยแลว  

- เรื่องปายชื่อของผูเขารวมงาน ไดมีการเตรียมไวเรียบรอยแลว และจะมีการจัดเตรียมเอกสารการ

ลงทะเบียนพรอมใบเสรจ็ในวันศุกรนี้ 

อนึ่ง ดร.ปรีชากร แจงใหทราบวาในวันท่ี 20 พฤศจิกายน จะมีการจัดงาน ACA General Meeting และ

ในชวงเย็นจะมีการรับประทานอาหารเย็นรวมกัน จึงขอแจงใหกรรมการท่ีทำงานรวมกับทาง ACA เขารวม

ดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.2   กรมศุลกากรใหเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 เปนน้ำหอม 
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ฝายเลขา แจงใหท่ีประชุมทราบวาในขณะนี้มีสมาชิกของสมาคมฯ 3 ทานอันไดแก เดอะมิทธ ฮงฮวด เคมีโก 

ท่ีแจงวาประสบปญหาดังกลาว ท้ังนี้ทางสมาคมฯ รวมกับกลุมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมไดนัดเขาพบกับอธิบดี

กรมสรรพสามิตเพ่ือพูดคุยหาทางออกในประเด็นดังกลาวในวันท่ี 25 พย 67 แตจะมีการพูดคุยกับสมาชิกท่ีประสบ

ปญหาทางออนไลนกอนเพ่ือพูดคุยหาประเด็นทางออกรวมกัน ซ่ึงฝายเลขาจะมีการติดตอไปยังสมาชิกดังกลาวเพ่ือนัด

หมายอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหกรรมการท่ีเก่ียวของติดตามเรื่องดังกลาวและมารายงานในการประชุมครั้ง

ถัดไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รับรองสมาชิกใหม 

 ทางบรษัิท วิโอราไบโอ จำกัด (ผูผลิตเครื่องสำอางไทย) ไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอาง

ไทย และไดนำสงเอกสารอยางครบถวน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม รับรองการเปนสมาชิก 

 

 4.2 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณศิวาพรรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 4.3 การจัดพิมพใบเสร็จรับเงินสมาคมฯ (โดยฝายเลขา) 

 ฝายเลขาฯ ไดแจงใหกรรมการทราบวาขณะนี้ใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯ กำลังจะหมดไป เพ่ือใหไมมี

ผลกระทบตอการเก็บคาบำรุงสมาชิกในป 2568 ขอเสนอใหมีการจัดพิมพใบเสร็จรุนใหม  

 มติท่ีประชุม  รับรองใหมีการพิมพใหมแตฝากใหฝายเลขาตามหาผูจัดพิมพใบเสร็จท่ีเหมาะสม ออกแบบ

รูปแบบใบเสร็จใหม รวมถึงเสนอจำนวนและราคาตอเลมแกกรรมการเพ่ือใหตัดสินใจตอไป 

 

 4.4 ตารางการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยประจำป 2568 (โดยฝายเลขา) 

ก.ย.67 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2567

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2567 7,850.00 521,942.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 5,100.00 138,340.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 8,950.00

รวมรายรับ 12,950.00              669,232.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          26,500.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 999.38                    14,830.23                                      

ค่าไฟฟ้า 35.62                      425.39                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2567 -                          36,620.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 9,299.01                290,613.22                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 10,334.01 368,988.84 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 2,615.99 300,243.16 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 ตุลาคม  2567 300,243.16 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กนัยายน 2567
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 ฝายเลขาฯ เสนอใหมีการพิจารณาวันและเวลาในการประชุมคณะกรรมการผูผลิตเครื่องสำอางไทยประจป 

2568 จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  ตกลงและรับรองใหวันประชุมสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางในป 2568 เปนดังนี้ 

1) เดือนมกราคม 2568 วันท่ี 14 มกราคม 2568 

2) เดือนกุมภาพันธ 2568 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2568 

3) เดือนมีนาคม 2568 วันท่ี 11 มีนาคม 2568 

4) เดือนเมษายน 2568 วันท่ี 8 เมษายน 2568 

5) เดือนพฤษภาคม 2568 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2568 

6) เดือนมิถุนายน 2568 วันท่ี 10 มิถุนายน 2568 

7) เดือนกรกฎาคม 2568 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2568 

8) เดือนสิงหาคม 2568 วันท่ี 11 สิงหาคม 2568 

9) เดือนกันยายน 2568 วันท่ี 9 กันยายน 2568 

10) เดือนตุลาคม 2568 วันท่ี 14 ตุลาคม 2568 

11) เดือนพฤศจิกายน 2568 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2568 

12) เดือนธันวาคม 2568 วันท่ี 9 ธันวาคม 2568 

 

 4.5 ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของพรบ.วาดวยราคาสินคาและบริการ 

(ฝายเลขา)  

 สืบเนื่องจากท่ีกรมการคาภายในไดเวียนหนังสือเพ่ือใหผูเก่ียวของแสดงความคิดเห็นตอพรบ.วาดวยราคา

สินคาและบริการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 จึงขอใหกรรมการพิจารณาวาทางสมาคมฯ จะแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นดังกลาวหรือไม 

 มติท่ีประชุม  มีมติใหแสดงความคิดเห็นตอพรบ. ดังกลาว ท้ังนี้ใหกรรมการท่ีมีขอคิดเห็นสงใหฝายเลขา

ภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน เพ่ือรวบรวมประเด็นสงใหทางกรมการคาภายในตอไป 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการควบคุมเครื่องสำอางเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

เครื่องสำอางอาเซียน ครั้งท่ี 2/2567 ในวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2567 (โดย ดร.ธนกร) 

 ดร.ธนกรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดมีการประชุมเตรียมจุดยืนของประเทศไทยในการประชุม ACSB ครั้งท่ี 

40 ที่จะถึงนี้ โดยวาระในการประชุมครั้งนี้จะยังไมมีการพูดถึงกฎระเบียบใหมที่มาจาก EU แตจะเปนการประชุม

วาระที่คางจากการประชุมครั้งที่แลว ทั้งนี้รายละเอียดรวมถึงจุดยืนของประเทศไทยที่มีการสงใหกับทีมอาเซียน

เปนไปดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 5.2 การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งท่ี 6/2567 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 

2567 (โดย ดร.ธนกร) 

 ดร.ธนกร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดเปนตัวแทนของสมาคมฯ ผูผลิตเครื่องสำอางไทย เพ่ือเขาประชุม

อนุกรรมการ โดยเรื่องหลักของการประชุมครั้งนี้คือการกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางท่ีมีลักษณะเปนแข็มขนาด

เล็กหรือไมโครนีดเดิล วาแบบใดจะอยูในขอบเขตเครื่องสำอาง และแบบใดจะตกอยูภายใตการดูแลของกองเครื่องมือ

แพทย ท้ังนี้ทางผูเชี่ยวชาญไดมีการวิจารณกันอยางกวางขวาง ซ่ึงขอสรุปโดยเบื้องตนคือจะกำหนดให Microneedle 

ท่ีอยูในรูปแบบแผนแปะ ความยาวเข็มไมเกิน 100 ไมโครเมตรอยูภายใตการดูแลของเครื่องสำอาง เนื่องจากยังคงอยู

ภายใตชั้นผิว Epidermis 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.3 การประชุมรวมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงการตางประเทศท่ี 

ประเทศกัมพูชา (โดยคุณชนะชัย) 

 คุณชนะชัย ไดแจงแกท่ีประชุมวาไดเดินทางไปประเทศกัมพูชากับนายกสมาคมฯ รวมถึงกรรมการหลายทาน

เพ่ือพูดคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงการตางประเทศท่ี ประเทศกัมพูชา เพ่ือ

พูดคุยถึงการอนุมัติการจดแจงเครื่องสำอางในประเทศกัมพูชาท่ีขณะนี้ใชเวลามากถึง 5-6 เดือน ซ่ึงทางเจาหนาท่ีได

แจงถึงปญหาท่ีจากกฎในปจจุบันใบจดแจงตองมีการเซ็นดวยผูบริหารลำดับสูงทำใหเสียเวลาคอนขางมาก ท้ังนี้อยาก

ขอใหภาคเอกชนเสนอแนวทางหรือใหเจาหนาท่ีจากกัมพูชามาเรียนรูการทำงานของภาครัฐในประเทศไทย เพ่ือให

สามารถหาทางปรับระบบได ท้ังนี้กระทรวงการตางประเทศสามารถชวยเปนเจาภาพในการดำเนินการในเรื่อง

ดังกลาว 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 

6.1 การจัดซ้ือ Printer ของสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย (โดยคุณสายใจ) 

เนื่องดวยขณะนี้ทางสมาคมไดมีเจาหนาท่ีสมาคมฯ คนใหม คือ คุณนุชญาดา ศิริธนวัส (นองเคส) ซ่ึงจะมานั่ง

ประจำท่ีสมาคมฯ จึงอยากจะขออนุญาตจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ้ือ printer ไวท่ีสมาคมฯ เนื่องจากไดมีการยกเลิก

การเชา printer ของ Ricoh ไปแลว 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณใหใชจัดซ้ือ printer ท่ีราคา 5,000 บาท แตขอใหฝายเลขาดำเนินการ

เลือกสินคามาเพ่ือตัดสินในการประชุมกรรมการครั้งหนาอีกครั้ง 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 7/2567  ในวันอังคารท่ี 

19 ธันวาคม 2567 

 


